

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

SVOA – ก็ยังคง เล่นยากอยู่นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

ดูตลาด ดูหุ้น หลายๆ ท่านก็เริ่มจะเหนื่อยๆ แถมนอกว่า เล่นยากเอาง่ายๆ ตอนนี่ ถ้าจะอุ้งใจหน่อยๆ เลยนั้น มาดูที่ตลาด หรือ SET Index กันก่อนเลย... ถ้าใครที่เห็นภาพการแกว่งตัวที่ผ่านมา ที่เรียกว่ากันปรับฐาน โดยมีรูปแบบเหมือนๆ จะแกว่งออกข้าง หรือ Sideways นั้นละก็ลองๆ ดีเส้นแนวต้าน แนวรับ ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นถึงการแกว่งตัวออกข้างในกรอบ... แต่ด้วยรูปแบบของกรอบก็อาจจะมองว่า ในระยะต่อไป การแกว่งขึ้นแกว่งลง ก็อาจจะมึ่ระยะทางที่แคบลงเรื่อยๆ... จนวันหนึ่ง อาจจะเห็น Pattern สามเหลี่ยมที่ชัดเจนขึ้นมาก็ได้ แล้วนั้น ถ้าระดับของดัชนี หรือ Index ผ่านด้านไหนไปได้แล้ว เราก็คงต้องว่ากันไปตามนั้นแหละนะ... หรือ ถ้าในระยะ 1-2 สัปดาห์นี้ เราดีเส้น เราจะได้แนวต้านบนอยู่ที่ระดับ 1650 และ แนวรับล่าง อยู่ที่ 1610... แปลว่า ในกรอบนี้ ยังไม่สามารถจะบอกทิศทางได้อย่างชัดเจนว่าจะขึ้นหรือจะลง トラบเท่าที่ยังไม่ผ่าด้านใดด้านหนึ่งออกไปได้... แล้วยังอย่างที่ว่า ในระยะต่อไป หากยังนานวัน ถ้ายังอยู่ในกรอบนี้ การแกว่งตัวที่มีแนวโน้มจะแกว่งแคบลงเรื่อยๆ นั้น มันคงจะบอกได้ว่า ถ้ามีการผ่านได้เมื่อไหร่ การขึ้น หรือการลง ก็อาจจะมีความเร็วและรุนแรงได้ ก็เรียกว่า ระเบิดออกจากกรอบก็มักจะขึ้นแรงลงแรงได้นั่นเอง... ถ้าผ่านขึ้น แล้วไม่กล้าไล่ซื้อ ก็เลยจ้งหะการหากำไรไป หรือ ถ้าหลุดลงแล้วไม่กล้าขาย ก็อาจจะเสียหายหนักมากๆ ได้ ... เอาเป็นว่า ในกรอบตอนนี้ อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับ แต่ถ้าใครจะเอาชัวร์ๆ ไม่อยากรอหนานๆ ก็รอระดับที่กล่าวไว้ หรือ ดูกรอบที่ตีไว้ ผ่านทางไหน ก็ทางนั้น

ดูตามเกม... เป็นอีกหุ้นหนึ่งเลย ที่เล่นยาก ถึงยากมากๆ เรียกว่า เล่นผิตวัน ก็ไม่ได้ตั้งค

หรือแบบว่าวันวานเล่นดีมาแล้ว วันนี้ก็อย่าหวังจะได้เงิน... แต่ถ้าจะสู้กับเขา แบบซื้ออ่อนตัว แล้วถือ ก็ดีลัน

แนวรับ : ... 2.36-2.30 และสั้สุด ๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.26

เป้าหมาย : ... 2.60-2.80 หรือ ถ้าขึ้นรอบนี้ หวังได้ถึง 3.00

Price Chart...(SVOA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVOA... ที่บอกว่าเล่นยาก ไม่ต้องดูอดีตให้ไกลถึงไหนก็ได้ เอาแค่ ภาพที่เป็นขาขึ้นระยะสั้นๆ ที่ผ่านมาก็เห็นภาพแล้ว ถ้าไม่ถือหุ้นไว้ ก็ยากที่จะเล่นแล้วได้กำไร นอกเสียจากว่า จะจับจังหวะได้ถูก คือ ถ้าวันวานเห็นเล่นมาแล้ว วันนี้ ก็แค่อูๆ ถ้าจะมีการเล่นอีกก็อาจจะหวังได้กำไรไม่มากนัก เรียกว่าไม่กี่ช่องเท่านั้นแล้วก็หนึ่งๆ หรือ ถ้าจะเปิดมา แล้วหนึ่งๆ เลย ก็อาจจะต่อรอจังหวะในวันต่อไป ถ้าเห็นขยับๆ เมื่อไหร่ ในวันนั้นก็อาจจะพอเล่นสบายใจหน่อย... แต่ถ้าจะตามแนวโน้มเป็นยังไง ก็ต้องบอกว่า น่าสนใจเลยนะ ถ้ามองจากเส้น MA นั้น การค่อยๆ ขึ้น จะหวังได้ แม้จะสลับขึ้นลงบ้าง แต่ถ้าไม่หลุด 2.20 จริงๆ ละก็ น่าถือเล่นรอบได้นะ